

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าสุดกว่า 2 สัปดาห์ หลังกระแสเงินทุนยังไหลออก

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ 34.64 โดยได้รับแรงกดดันจากการไหลออกของกระแสเงินทุนในช่วงนี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 34.70 และแนวต้านที่ 34.50

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินขยับขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย แต่ดัชนีดอลลาร์มีแนวโน้มปิดตลาดเดือนเม.ย.ในแดนลบเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

\*ยุโรปลดช่วงบวกที่ทำไว้ในเดือนนี้ลงมาบ้าง หลังธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ตรึงแนวมในการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ตามเดิม

\*นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวว่า ไม่ได้มีการหารือกันเรื่องการยกเลิกแนวมในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในการประชุมอีซีบีในครั้ง นี้ และถ้อยแถลงนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า อีซีบียังคงเผชิญกับอุปสรรคบางประการ ก่อนที่จะสามารถเริ่มต้นคุมเข้มนโยบายการเงิน

\*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ตรึงนโยบายการเงินตามความคาดหมายในวันพฤหัสบดี แต่ประเมินภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นในทางบวกมากที่สุดในรอบ 9 ปี และสิ่งนี้บ่งชี้ว่า บีโอเจมีความเชื่อมั่นว่า อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในต่างประเทศ จะช่วยหนุนเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้ฟื้นตัวอย่างยั่งยืน

\*ญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) พื้นฐานของญี่ปุ่น ปรับขึ้นน้อยเกินคาดในเดือนมี.ค.ปี นี้ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน แต่ยังคงมีค่าเป็นบวกเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของราคาพลังงาน

\*ตลาดการเงินโตเกียวจะปิดทำการเป็นเวลา 3 วัน ในวันที่ 3-5 พ.ค. ซึ่งถือเป็นช่วง Golden Week และนักลงทุนบางรายจะลาหยุดเพิ่มเติมในช่วงนี้ด้วย

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 608.72 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.79 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.5 พันล้านบาท

\*09.37 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.613/623 จาก 34.62 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.616/647 จาก 37.598 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.15/19 จาก 111.25 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0868/71 จาก 1.0872 เมื่อวาน

"ปัจจัยคงเป็นเรื่องของ fund flows ที่ไหลออกในช่วงนี้ ก็ทำให้บาทอ่อนค่าต่อเนื่อง มา ช่วงนี้ก็คงจะสวิงตามปัจจัยที่เข้ามาช่วงสั้นเป็นหลัก "ไม่ถึงกับมี direction อะไรชัดเจน" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้